

THÔNG BÁO

Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng Chính quyền 06 tháng đầu năm 2022 tại kỳ họp lần thứ 5 – HĐND huyện Thanh Trị, khóa XII

Thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2022. Trên cơ sở nhiệm vụ chính trị của huyện Đảng bộ, sự hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, công tác tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên, tập trung vào những nội dung trọng tâm và đạt được kết quả như sau

I. TÌNH HÌNH TƯ TƯỞNG CÁC TẦNG LỚP NHÂN DÂN

Nhìn chung tình hình tư tưởng của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện ổn định, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước; bà con nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xã hội; tình hình kinh tế, xã hội tiếp tục phát triển, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững ổn định; công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách và người nghèo nhân dịp Lễ, Tết và các chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống các tệ nạn xã hội, trật tự an toàn giao thông được các ngành, các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt. Đồng bào dân tộc, tín đồ các tôn giáo sinh hoạt bình thường, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật; luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước gắn bó, đồng hành cùng dân tộc; tích cực tham gia thực hiện các hoạt động từ thiện xã hội, lao động sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Tuy nhiên, tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện còn xảy ra một số vụ việc làm mất an ninh trật tự an toàn xã hội, như đá gà, trộm cắp... Dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm còn tiềm ẩn, làm cho tâm lý người dân chưa thật sự an tâm trong sản xuất, chăn nuôi; Dịch bệnh ở người như sốt xuất huyết, tay – chân – miệng có chiều hướng gia tăng; công tác tiếp nhận và hỗ trợ chế độ cho người dân bị ảnh hưởng Covid – 19 có một số nơi thực hiện còn chậm, sự hài lòng người dân chưa cao.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN CỦA MTTQ VÀ CÁC TỔ CHỨC THÀNH VIÊN

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách pháp luật

Phối hợp với chính quyền và các Tổ chức thành viên tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đặc biệt là những nội dung có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định 217- 218 QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền”; Quy định số 124-QĐ/TW về giám sát của Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; Chỉ thị 05 - CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII, về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; gắn với thực hiện Nghị Quyết Trung ương 4 khóa XIII “về đẩy mạnh xây dựng chính quyền Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, triển khai học tập từ trong nội bộ đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân, nhằm khơi dậy tình đoàn kết, truyền thống yêu nước của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, ý nghĩa các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước; thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội địa phương theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020– 2025; tuyên truyền, các Cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; các ngày Lễ, kỷ niệm của các tổ chức thành viên; vận động nhân dân tham gia công tác bầu cử Trường ban nhân dân áp nhiệm kỳ 2022-2027. Kết quả đã tổ chức được 614 cuộc, có 45.436 lượt người tham dự.

Thông qua công tác tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tạo được sự đồng thuận trong xã hội, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, động viên cô vũ các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xã hội ở địa phương.

2. Tổ chức tiếp xúc cử tri với các vị Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cùng MTTQ xã, thị trấn phối hợp tổ chức cho các vị đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân 03 cấp gặp gỡ tiếp xúc cử tri được 45 cuộc, có 2.949 cử tri tham dự, có 186 lượt cử tri phát biểu ý kiến (các ý kiến đã được tổng hợp báo cáo riêng gửi đến kỳ họp HĐND huyện).

3. Công tác giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Chính quyền

Căn cứ Chương trình giám sát năm 2022, MTTQ các cấp đã tổ chức 15 cuộc giám sát chuyên đề (trong đó, huyện 5 cuộc, cấp xã 10 cuộc); tham gia cùng Ban kinh tế, Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện, các tổ chức thành viên, các ngành, tổ chức được 6 cuộc giám sát các nội dung có liên quan đến lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, bảo hiểm y tế, an sinh xã hội và việc thực thi chính sách, pháp luật ở địa phương, đơn vị, qua đó đã góp ý, kiến nghị, đề xuất, xem xét giải quyết những vấn đề chưa đúng, chưa phù hợp với quy định của pháp luật.

Tham gia cùng 2 Ban của HĐND huyện (Ban Pháp chế - Ban kinh tế). Giám sát công tác "Tổ chức và hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp trên địa huyện" kể cả trồng trọt và chăn nuôi từ khi được thành lập đến nay; giám sát việc triển khai

và thực hiện luật trẻ em; giám sát “Tổ chức triển khai và thực hiện Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện trên bàn các xã thị trấn”. Ngoài ra, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện tham gia cùng Viện kiểm sát Nhân dân, giám sát nhà tạm giam, tạm quản công an huyện.

Ban Thường trực ủy Ban MTTQ Việt Nam phối hợp cùng với UBND huyện tổ chức 1 cuộc Hội nghị để triển khai, hướng dẫn các văn bản có liên quan về công tác bầu cử Trưởng ban nhân dân ấp nhiệm kỳ 2022 – 2027 đến các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy – HĐND - UBND – UBMTTQ các xã, thị trấn và các đồng chí Bí thư Chi bộ ấp trên địa bàn huyện, theo đó chỉ đạo, hướng dẫn Mặt trận các xã, thị trấn tập trung tham gia công tác bầu cử đạt kết quả như: Ban công tác Mặt trận các ấp đã tiến hành Hội nghị cử tri để tự phê bình và lựa chọn, giới thiệu người ra ứng cử Trưởng Ban nhân dân ấp nhiệm kỳ 2022 – 2027 tổ chức được 91 cuộc Hội nghị cử tri có 12.017/19.911 cử tri đại diện hộ gia đình trong ấp tham dự, đạt tỷ lệ 60,35% và đóng góp 185 lượt ý kiến, qua đó các hội nghị cũng thống nhất với dự kiến danh sách giới thiệu ứng cử Trưởng ban nhân dân ấp nhiệm kỳ 2022 – 2027 là 74 người là đảng viên. Trong ngày 7/5/2022 đã có 23.708 người đại diện hộ gia đình trên địa bàn các ấp trong huyện tham gia đi bầu cử Trưởng ban nhân dân ấp 2022- 2027, qua đó đã lựa chọn bầu tín nhiệm được 74 đồng chí trúng cử, trong đó có 2 nữ; Dân tộc Khmer 15 người; Hoa 4 người, tái đắc cử 18 đồng chí.

4. Công tác tiếp Công dân, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo

Căn cứ Thông tri 36/TT-MTTW-BTT năm 2019 về quy định, hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiếp công dân và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân. Ban Thường trực ủy Ban MTTQ Việt Nam huyện xây dựng lịch tiếp công dân 1 tuần 2 ngày. Kết quả 6 tháng đầu năm MTTQ các cấp trong huyện đã tiếp 19 lượt người dân đến yêu cầu giải quyết khiếu, qua đó Ban Thường trực đã lắng nghe, giải thích và hướng dẫn nhân dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo đúng những quy định của pháp luật.

Trên đây là kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng Chính quyền 06 tháng đầu năm 2022 tại kỳ họp lần thứ 5 – HĐND huyện Thạnh Trị, khóa XII.

Nơi nhận

- TT.HU-HĐND-UBND;
- Các ĐB HĐND huyện;
- MTTQ các xã, tt;
- Lưu VP.

T/M.BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH



Lý Văn Nho